



ชื่อหนังสือ รู้ทันทุกความคิดด้วยเทคนิคภาษากาย

ผู้แต่ง Allan & Barbara Pease

ผู้แปล พลอยแสง เอกญาติ

ราคา 290 บาท

ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

สิ่งสำคัญไม่ใช่ข้อความที่คุณพูด แต่เป็นหน้าตาท่าทางขณะพูด

แต่ครั้งที่เขาพูดถึงเงินเดือนนักการเมือง เขาจะกางมือออกหนึ่งหลา แต่เมื่อเขาพูดถึงเงินเดือนของผู้บริหาร เขากลับกางมือออกเพียงหนึ่งฟุต

เจ็ดในสิบคนกอดอกโดยใช้แขนซ้ายทับแขนขวา

ยกไหล่หมายถึงยอมจำนน

เมื่อคำพูดกับภาษากายของคนขัดแย้งกัน ผู้หญิงจะเชื่อภาษากายมากกว่า

ใช้ภาษากายหลอกผู้ชายง่ายกว่าหลอกผู้หญิง เพราะโดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายอ่านภาษากายไม่เก่ง

สุนัขที่ยอมจําานจะเงยหน้าให้เห็นคอ คนที่ยอมจําานจะแบมือให้เห็นฝ่ามือ

เมื่อผู้ชายโกหก ภาษากายจะเด่นชัด เมื่อผู้หญิงโกหก พวกเธอมักทำตัวให้ยุ่งเข้าไป

การคว่าฝ่ามือลง เปลี่ยนมุมมองที่คนอื่นมีต่อคุณไปอย่างสิ้นเชิง

ทำขี้นี้ทำให้ผู้ฟังส่วนใหญ่รู้สึกติดลบ

การพบกันครั้งแรกของชาย – หญิง อาจฟังไม่เป็นท่า เพราะเทคนิคการจับมือที่ไม่ได้เรื่อง

รอยยิ้มธรรมชาติทำให้เกิดรอยย่นอันเป็นเอกลักษณ์รอบดวงตา ส่วนคนที่แกล้งยิ้มจะยิ้มด้วยปากเท่านั้น

เสียงหัวเราะของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องตลกแค่ 15% แท้จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับการผูกสัมพันธ์มากกว่า

งานวิจัยเผยว่าผู้หญิงหัวเราะให้ผู้ชายที่ตนหลงใหล ส่วนผู้ชายหลงใหลผู้หญิงที่หัวเราะให้ตน

การเอามือกุมเป่าไว้ทำให้ผู้ชายรู้สึกปลอดภัยในสถานการณ์กดดัน

คุณอาจรู้สึกว่าการกอดอกเป็นท่าสบาย แต่คนอื่นจะคิดว่าคุณไม่น่าเข้าใกล้

การแตะข้อศอกอย่างมีชั้นเชิงจะช่วยให้คุณมีโอกาสมากขึ้นถึง 3 เท่าในการได้สิ่งที่ต้องการ

เมื่ออยู่ในญี่ปุ่น คอยดูแลให้รองเท้าสะอาดและสภาพดีอยู่เสมอ เพราะทุกครั้งที่คุณญี่ปุ่นโค้ง เขาจะมองรองเท้าของคุณ

เมื่ออยู่ในรถยนต์ หลายคนคิดว่าตนเองล่องหน จึงกล้าทำเรื่องส่วนตัวต่อหน้าคนอื่น

ในโทรทัศน์ การแสดงออกที่โดดเด่นจะทำให้คุณดูสูงขึ้น

นี่คือส่วนหนึ่งของภาษากาย สำคัญหรือไม่สำคัญ? ใช้อยู่ทุกวันหรือมีใช้? เชื่อหรือไม่ว่า
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวบางครั้งขึ้นอยู่กับการใช้ภาษากายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ถ้าหากคิดว่าภาษากายสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาพูดหรือภาษาเขียน หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผย
ความลับและความสำคัญของภาษากาย ที่อาจจะทำให้คุณทิ้งในความสำคัญของภาษากายอย่างที่คุณ
ไม่เคยนึกถึงมาก่อน จนคุณอยากจะลองฝึกภาษากายอย่างที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้และลอง
นำไปใช้ หรือหลังจากอ่านจบคุณอาจจะสังเกตเห็นภาษากายของคนรอบข้างและตีความหมายภาษา
กายที่เขาใช้สื่อความหมายไปถึงคุณและบุคคลอื่นๆ